

Số: 309/KH-CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 20 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện trên các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (*sau đây viết gọn là Chỉ thị số 47-CT/TW*).

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về PCCC, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC, CNCH; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố qua đó từng bước kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

3. Kiện toàn lại đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị, triển khai cho các thành viên trong đội được học tập nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đội PCCC, CNCH.

4. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và Chương trình hành động của Chính phủ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC, CNCH.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác triển khai văn bản chỉ đạo

Các phòng chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh tiến hành tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021 đến toàn thể viên chức, người lao động và học viên để nắm bắt, thực hiện.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình cháy, nổ của đơn vị. Phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa cháy, nổ; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Yêu cầu viên chức, người lao động trong đơn vị gương mẫu thực hiện và tích cực vận động học viên, gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, CNCH. Đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của phòng chuyên môn, viên chức, người lao động hàng năm.

3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Định kỳ tự kiểm tra, đánh giá các nội dung về công tác PCCC&CNCH của cơ sở; khẩn trương khắc phục các điều kiện chưa đảm bảo về công tác PCCC&CNCH. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc viên chức, người lao động và học viên chấp hành tốt các quy định về công tác PCCC, CNCH.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin bài, phóng sự hướng dẫn biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH cho viên chức, người lao động và học viên; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC&CNCH.

4. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH

Phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ” (*lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ*), gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Rà soát, củng cố và duy trì các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng dân phòng theo quy định, thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này.

Chỉ đạo tổ chức kiện toàn đội PCCC&CNCH cơ sở; chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy thành lập đội phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở theo quy định.

Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “*Tháng an toàn PCCC*”, “*Ngày toàn dân PCCC*” và Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ hàng năm.

5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

Chủ động nắm chắc tình hình để có các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh nghiêm túc tổ chức, quán triệt và thực hiện kế hoạch này đến viên chức, người lao động trong phòng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện tốt các quy định về công tác PCCC, CHCN tại các khu vực xưởng lao động sản xuất, khu vực làm việc và nhà ở học viên. Đội PCCC, CHCN, ban thanh tra nhân dân, Đội tuần tra kiểm soát kết hợp cùng các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tại các buổi học viên về việc thực hiện nội quy PCCC.

2. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp cùng đội PCCC, CNCH theo dõi thực hiện kế hoạch này; tham mưu với Ban Giám đốc báo cáo cấp có thẩm quyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định; báo cáo 6 tháng trước ngày 21/7/2021, báo cáo năm trước ngày 15/12/2021 về Công an huyện Mai Sơn (qua *Đội CSQLHC về TTXH*) năm, chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Yêu cầu các phòng chuyên môn, Cơ sở vệ tinh, đội PCCC&CNCH nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở LĐTB&XH;
- Công an huyện Mai Sơn;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Tú

